

รายการ KPI ผลประเมินภาระงานของกองบริหารทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

รายการ KPI	นิยาม	แหล่งข้อมูล ระบบ TU QA Online III
<p>1.สัดส่วนทุนวิจัยภายนอก : จำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท / คน</p>	<p>นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนตามรอบ ข้อมูลที่กำหนด โดยนับเงินทั้งจำนวนในสัญญา ไม่ใช่ จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง และนับเฉพาะแหล่งทุน ภายนอกมหาวิทยาลัย</p>	<p>เมนูบันทึกข้อมูล : ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/ นวัตกรรม</p>
<p>2.จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล Scopus ปี 2566 : จำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัยทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50</p>	<p>นับจำนวนบทความของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ. 2566 (มกราคม – ธันวาคม) ทั้งนี้ สามารถนับผลงาน ของอาจารย์และนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อได้</p>	<p>เมนูบันทึกข้อมูล : ผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่</p>
<p>3.จำนวนการอ้างอิงบทความใน ฐานข้อมูล Scopus 5 ปี (ปี 2562 – 2566) : จำนวนอาจารย์ ประจำและนักวิจัยทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง : 1 คน</p>	<p>นับจำนวนจำนวนการอ้างอิงบทความในฐานข้อมูล Scopus 5 ปี (ปี 2562 – 2566) ของอาจารย์ประจำและ นักวิจัยประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล Scopus ปี พ.ศ.2566 ทั้งนี้ สามารถนับผลงานของอาจารย์และ นักวิจัยที่ลาศึกษาต่อได้</p>	<p>เมนูบันทึกข้อมูล : ฐานข้อมูล SciVal</p>
<p>4.อัตราส่วนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร : จำนวนอาจารย์ ประจำทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4</p>	<p>สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่ กฎหมายกำหนด เป็นสิทธิพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้น หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง</p> <p>อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออก ให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการ ประดิษฐ์ แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการ พัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์ คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น</p>	<p>เมนูบันทึกข้อมูล : การจด ทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญา</p>

รายการ KPI	นิยาม	แหล่งข้อมูล ระบบ TU QA Online III
	<p>การนับผลงานจำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนฯ ให้นับวันที่ได้รับการจดทะเบียนตามรอบข้อมูลที่กำหนด โดยนับได้ทั้งการจดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ไม่นับการจดลิขสิทธิ์และการจดเครื่องหมายการค้า</p>	
<p>5.จำนวนรางวัลที่นักศึกษา/อาจารย์ได้รับ : จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15</p>	<p>รางวัลอาจารย์ จำนวนผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ</p> <p>รางวัล นักศึกษา จำนวนผลงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิชาการของนักศึกษา ไม่ว่าจะในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก รวมทั้งนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ</p> <p>การได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ สกว. หรือหน่วยงาน/องค์กรวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างชื่อเสียงให้กับนักศึกษาและหน่วยงาน</p> <p>ทั้งนี้ การนับรางวัลตามรอบข้อมูลที่กำหนด โดยไม่นับรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโดยไม่มีหน่วยงานระดับชาติ/ระดับนานาชาติอื่นเข้าร่วม</p>	<p>เมนูบันทึกข้อมูล : รางวัล</p>
<p>6.จำนวนโครงการบริการสังคมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้,โครงการให้กับชุมชน</p>	<p>จำนวน โครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการวิชาการ 3 ประเภท ได้แก่ 1.สัมมนาทางวิชาการ ฝึกอบรม 2.วางระบบ ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.บริการสุขภาพ ที่จัด</p>	<p>เมนูบันทึกข้อมูล : โครงการบริการวิชาการ</p>

รายการ KPI	นิยาม	แหล่งข้อมูล ระบบ TU QA Online III
	ขึ้นตามรอบข้อมูลที่กำหนด โดยจะนับเฉพาะกิจกรรมที่ให้บริการแบบไม่มีค่าธรรมเนียม ,โครงการที่จัดให้กับชุมชน	

หมายเหตุ

1. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จะใช้ข้อมูลใน ระบบ TU-QA online ตามรอบที่กำหนด (1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) โดยดึงข้อมูลจากระบบฯ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

2. เนื่องจากข้อมูล citation เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต้องดึงจากฐานข้อมูล Scopus ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูล จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถรายงานข้อมูลเข้าระบบ TU QA Online ได้ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจึงใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล SciVal ตาม Scopus ID ที่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมได้ขอให้หน่วยงาน update เมื่อประมาณปี พ.ศ.2565